

PHONG ĐIỀN - LỘ VÒNG CUNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG đô thị sinh thái

* ÁI LAM

Phong Điền được mệnh danh là "thủ phủ" trái cây của Cần Thơ, nổi tiếng với các loại trái ngon như: dâu Hạ Châu, cam mật, nhãn da bò, sầu riêng com vàng hạt lép, măng cụt, chôm chôm... Lợi thế này giúp cho Phong Điền phát triển loại hình du lịch sinh thái, phù hợp với định hướng quy hoạch du lịch của thành phố; cũng tạo lực đẩy giúp địa phương phát kinh tế - xã hội gắn với định hướng đô thị sinh thái theo đúng tinh thần Nghị quyết 07/NQ-TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái.





1/ Chú Mười Cương (thứ hai, từ phải sang) đang hướng dẫn du khách tìm hiểu quy trình sản xuất ca cao tại vườn ca cao Mười Cương.

2/ Du khách tham quan vườn ca cao Mười Cương.

3/ Du khách tham quan các mô hình nghệ thuật tạo hình từ trái cây tại Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 2017.

3/ Hoạt động đua ghe chèo trong Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 2017. Ảnh: Kiều Mai

4/ Thiên viên Trúc lâm Phương Nam- điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Phong Điền được nhiều bạn trẻ yêu thích đến tham quan và chụp ảnh check-in

5/ Chèo ghe trong các cơn mưa và hái trái cây là hoạt động trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến các điểm vườn sinh thái Phong Điền.

6/ Tham quan vườn và hái trái cây là hoạt động được nhiều du khách yêu thích khi đến các điểm vườn sinh thái Phong Điền.

7/ Trải nghiệm làm bánh dân gian tại vườn 9 Hông.

8/ Du khách quốc tế tham quan tại Giàn Gừa.

Ảnh: KIỀU MAI

Tiềm năng du lịch

Cách trung tâm TP. Cần Thơ khoảng 16km, địa danh Lộ Vòng Cung năm xưa là vành đai tuyến lửa, nơi diễn ra trận chiến ác liệt. Giờ đây, Phong Điền chào đón du khách bằng những vườn cây ăn trái xanh tươi, trĩu quả. Kênh rạch và ao lắng tự, bồi đắp phù sa mang đến cho người dân nơi đây những mảnh vườn xanh. Hiện nay, Phong Điền có trên 6.000 ha đất vườn cây ăn trái, gồm nhiều loại trái ngon như: dứa Hạ Châu, vú sữa Lò Rèn, nhãn da bò, sầu riêng ccm và g hạt lép, cam mật, măng cụt... Ở 7 xã, thị trấn đều có phân canh từng loại trái cây: xã Tân Ái. Mỹ Khánh nổi tiếng với dâu; sầu riêng, chôm chôm ở xã Tân Thới, Nhơn Nghĩa;

vú sữa tập trung chủ yếu ở thị trấn Phong Điền, xã Trường Long, Giai Xuân, Nhơn Ái. Từ tiềm năng này, Phong Điền phát huy thế mạnh loại hình du lịch sinh thái vườn cây ăn trái. Hiện Phong Điền có khoảng 48 điểm vườn du lịch sinh thái.

Xã Mỹ Khánh là địa phương có nhiều điểm du lịch, trở thành cửa ngõ đón đầu nhiều du khách khi đến tham quan Phong Điền. Dọc theo rạch Kè, du khách có thể đến được Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam- điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Phong Điền, chỉ vài trăm mét là có thể đến vườn Rạch Kè và 9 Hồng (Ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh)- hai điểm vườn mới phát triển và thu hút du khách trong năm 2017. Đây đều là những vườn cây lâu năm, trồng đa dạng các loại trái cây: vú sữa, chôm chôm, sầu, măng cụt... tạo không gian xanh lý tưởng, thích hợp để du khách thư giãn, nghỉ dưỡng giải trí sau những ngày làm việc vất vả. Tại đây, du khách có thể tự do hái trái cây, bơi ghe, tát mương bắt cá... trải nghiệm một ngày làm nông dân. Cô Lâm Thị Khuya- Chủ vườn 9 Hồng, cho biết: “Nếu du khách thích làm bánh dân gian, mình sẽ hướng dẫn họ làm”. Cách đó khoảng một cây số, vườn cao nhà ông Lâm Thế Cương, thường gọi là Mười Cương, ở ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, cũng là điểm tham quan thu hút du khách với quy trình sản xuất cao thủ công. Vườn cao nhà chú Mười Cương rộng hơn 12 công, tuổi đời khoảng 60 năm. Du khách tham quan vườn, được chú Mười Cương chia sẻ các kinh nghiệm trồng cây, cách phân biệt các giống cao và tự do hái cao chín. Đến đây, du khách sẽ được gia chủ hướng dẫn từng khâu xử lý trái cao để tạo nên bột cao, chocolate, rượu đặc trưng.

Ở một nhánh khác, men theo rạch Mương Khai, du khách có thể tìm đến khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu (ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa) nổi tiếng có giống sầu riêng cơm vàng hạt lép thơm ngon. Khu



Ông Lê Văn Tâm (phải)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ khảo sát các điểm du lịch tại Phong Điền, gặp gỡ và trao đổi với đoàn khách quốc tế về những kỳ vọng cho phát triển của du lịch địa phương. Ảnh: Kiều Mai

du lịch này rộng hơn 7 ha, trong đó có 5 ha vườn cây ăn trái với đủ các loại: chôm chôm, nhãn, sầu, Hạ Châu, măng cụt, đặc biệt là sầu riêng. Giống sầu riêng cơm vàng hạt lép nổi tiếng mùi to, cơm nhiều, vị ngọt và thơm. Đặc biệt, tại vườn, du khách còn được thưởng thức sầu riêng rụng- những trái chín cây, rất thơm ngon. Không những thế, du khách còn có thể ghé các vườn khác như: vườn sầu Bảy Thum, Bảy Eé, chú Út vườn trái cây Bảy Cụt, vườn Ba Sáng... Dạo chơi, hít thở không khí trong lành của vườn cây xanh nhà, tự do hái trái trong vườn hoặc mắc võng ngả lưng, tận hưởng giây phút yên bình của miền quê sông nước, mang đến cho du khách những giây phút thư giãn tuyệt vời. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm làm nông dân với nhiều hoạt động dân dã như: dỡ chà, kéo vó, tát mương bắt cá, câu cá. Những cơn mưa mùa theo các liếp vườn được chủ nhà tận dụng nuôi cá. Các chà cá, vó được để sẵn ở những khoảng mặt nước rộng, nếu thích du khách có thể tận tay kéo vó, từng chà cá lên để thu hoạch hoặc lợi xuống mương tát đìa, lặn ngụp bắt từng con cá. Cá bắt được, du

khách có thể tự mình hoặc nhờ gia chủ chế biến thành những món ăn dân dã.

Định hướng phát triển

UBND thành phố đã quy hoạch huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái mang nét đặc trưng vùng ĐBSCL (từ đây đến năm 2020). Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng đã xác định: Phong Điền chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “thương mại dịch vụ- du lịch; nông nghiệp sinh thái chất lượng cao; và công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp”. Do đó, Phong Điền đang nỗ lực xây dựng và nâng chất các sản phẩm du lịch, chú trọng khai thác các yếu tố văn hóa bản địa, làng nghề, tiềm năng về vườn cây ăn trái; phát triển các loại hình du lịch trên cơ sở phát huy tính truyền thống kết hợp tính hiện đại, kết nối cộng đồng với tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, định hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm.

Một trong những sản phẩm đặc trưng, nổi bật mà Phong Điền

đã xây dựng được đó là Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - sự kiện thường niên diễn ra tại Phong Điền nhân Ngày Du lịch thế giới 27/9. Qua 6 lần tổ chức, Ngày hội đã dần tạo nét độc đáo riêng, trở thành sự kiện điểm nhấn cho du lịch Phong Điền nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung, đang góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch, tạo điều kiện để các điểm vườn quảng bá du lịch, kết nối tour, tuyến; giới thiệu nhiều trái cây, món ngon đặc sắc của địa phương đến du khách. Mỗi năm, huyện đều chú trọng xây dựng thêm nét mới cho ngày hội, thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan, vui chơi, giải trí với nhiều hoạt động: diễu hành, trưng bày xe cổ, tái hiện chợ nổi trên sông, trưng bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo làm từ trái cây, đua ghe chèo, các trò chơi dân gian... Đến đây du khách sẽ có nhiều trải nghiệm: đi ghe trên sông, len lỏi trên chợ nổi để mua, thưởng thức những sản vật tươi ngon, nghe

vài câu hò vọng cổ ngọt lịm; tìm hiểu về những loại cây trái đặc sản của Phong Điền. Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Trưởng ban tổ chức ngày hội năm 2017, cho biết: "Ngày hội thành công khi tái hiện được những nét văn hóa đặc sắc, làng nghề truyền thống, các đặc sản đậm nét sông nước Tây Nam Bộ, từng bước tạo được nét riêng cho du lịch Phong Điền, giúp du khách hiểu thêm về đất và người Phong Điền, góp phần thúc đẩy quảng bá và phát triển du lịch". Với nhiều hoạt động trong năm qua, du lịch Phong Điền càng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, các điểm du lịch trong huyện đón tiếp hơn 1,1 triệu lượt du khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 9%, doanh thu 211 tỷ đồng (tăng 117,6%).

Ông Võ Thành Giáp- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại-Du lịch Phong Điền, cho biết: "Năm qua, các khu, điểm vườn du lịch của địa phương không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng và cải tiến sản phẩm làm đa dạng

hóa hệ thống sản phẩm du lịch địa phương, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm sâu và phong phú". Năm 2017, địa phương đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng chính sách-Xã hội thành phố tạo điều kiện hỗ trợ người dân tham gia du lịch qua 131 dự án vay với tổng số vốn trên 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Phong Điền cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch (27 thành viên) để theo dõi, sát sao và kịp thời chỉ đạo. Ông Lê Hoàng Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: "Phong Điền sẽ tiếp tục phát huy lợi thế tiềm năng các điểm vườn, di tích lịch sử văn hóa, phát triển du lịch theo định hướng bền vững gắn với việc xây dựng đô thị sinh thái". Năm 2018, Phong Điền sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường liên kết, mở các tour, sản phẩm du lịch sinh thái, tâm linh; tăng cường việc khai thác tối đa các lợi thế về du lịch sinh thái, các tuyến sông rạch. Huyện cũng sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình trồng cây ăn trái chất lượng cao theo hướng chuyên canh, gắn với phát triển du lịch. ☀



Du khách quốc tế thích tham quan các con đường quê, đi qua cầu khỉ tại các tuyến đường, kênh rạch của Phong Điền.
Ảnh: Kiều Mai